

ประเภทต้นฉบับและคำจำกัดความสิ่งพิมพ์ที่รับพิจารณา	
ประเภทต้นฉบับ	คำจำกัดความ
ตำรา	หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได้ เนื้อหาสาระของตำราต้องมีความทันสมัย ตำราอาจได้รับการพัฒนาขึ้นจากประมวลสาระรายวิชา จนถึงระดับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งผู้อ่านอาจเป็นบุคคลอื่นที่มีผู้ใช้เรียนในวิชานั้น แต่สามารถอ่านและทำความเข้าใจ ในสาระของตำรานั้นด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องเข้าศึกษาในวิชานั้น
หนังสือ	หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุม โดยไม่จำเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จำเป็นต้องนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย
งานแปล	หมายถึง งานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอื่นบางสาขาที่มีความสำคัญและทรงคุณค่าในสาขานั้น ๆ ซึ่งเมื่อนำมาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการที่ประจักษ์ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปลจากภาษาต่างประเทศหนึ่งเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่ง
อื่น ๆ	หมายถึง ผลงานเขียนเชิงวิชาการ หรือผลงานสร้างสรรค์ในลักษณะอื่น ๆ เช่น <ul style="list-style-type: none"> - งานเขียนทางวิชาการ ซึ่งมีการกำหนดประเด็นที่ต้องการอธิบายหรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนำความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้เขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจน - ผลงานวิจัย ที่เป็นงานศึกษา หรืองานค้นคว้า ที่ได้เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล คำตอบ หรือข้อสรุปรวมทั้งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเอื้อต่อการนำวิชาการนั้นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ - ผลงานสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ ที่มีการเรียบเรียงนำเสนออย่างเป็นระบบ แสดงให้เห็นคุณค่าของผลงาน และสารประโยชน์ในวงกว้าง ตัวอย่างเช่น ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่เกิดจากการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ หรือประสบการณ์ อาจอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ ปรัชญาแนวคิด หรือกระบวนการ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ อาทิ สมุดภาพ ชีวประวัติ สารานุกรม ศัพท์เฉพาะทาง

